
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 927  �  623. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um rekstrarvanda SÁÁ.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Telur ráðherra það viðunandi ástand að allt að þriggja mánaða bið er eftir plássi á Vogi,
helstu meðferðarstofnun landsins?

2. Eru fyrirhugaðar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar til að mæta rekstrarvanda SÁÁ?


